



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง ข้อปฏิบัติการขอรับเงินสมนาคุณบทความวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ้างถึง ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทในหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ (ข้อ 5) เพื่อให้การขอรับเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยเกิดประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้ผู้ขอรับเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทในหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ ดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินสมนาคุณภายใน 12 เดือน นับจากวันที่บทความดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลแล้ว

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ชนทรัพย์สิน)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์



ประกาศคณะกรรมการศาสตร์

เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทในหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์

.....
เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทในหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ คณะกรรมการศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบายและกระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะกรรมการศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2567 วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทในหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้

1.บทความวิจัย หรือบทความปริทัศน์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCIE หรือ AHCI หรือ SSCI เรื่องละไม่เกิน 20,000 บาท

2.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus โดยวารสารนั้นถูกจัดให้อยู่ในควอไทล์ 1 (Q1) (ให้ยึดตามฐานข้อมูล Scopus ปีที่เผยแพร่ผลงาน) เรื่องละไม่เกิน 20,000 บาท

3.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus โดยวารสารนั้นถูกจัดให้อยู่ในควอไทล์ 2 (Q2) (ให้ยึดตามฐานข้อมูล Scopus ปีที่เผยแพร่ผลงาน) เรื่องละไม่เกิน 15,000 บาท

4.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus โดยวารสารนั้นถูกจัดให้อยู่ในควอไทล์ 3 หรือควอไทล์ 4 (Q3 หรือ Q4) (ให้ยึดตามฐานข้อมูล Scopus ปีที่เผยแพร่ผลงาน) เรื่องละไม่เกิน 10,000 บาท

5.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งไม่อยู่ในควอไทล์ และอยู่ในฐานข้อมูล Scopus (ให้ยึดตามฐานข้อมูล Scopus ปีที่เผยแพร่ผลงาน) เรื่องละไม่เกิน 5,000 บาท

6.บทความวิจัย หรือบทความปริทัศน์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 เรื่องละไม่เกิน 3,750 บาท

ผู้เขียนบทความสามารถขอรับเงินสมนาคุณประเภทใดประเภทหนึ่งตาม 1.- 6. เพียงประเภทเดียวเท่านั้น โดยหากบทความที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ถูกจัดอยู่ในหลายสาขา ให้ยึดสาขาที่มีค่าควอไทล์สูงสุด และหากบทความที่อยู่ในฐานข้อมูล Emerging Sources Citation Index (ESCI) ให้พิจารณาบทความนั้นจากฐานข้อมูล Scopus ทั้งนี้ แต่ละบทความจะขอรับเงินสมนาคุณได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

บทความต้องไม่เป็นบทความที่เกิดจากโครงการวิจัยและเป็นเงื่อนไขของการปิดโครงการวิจัย
ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เงินรายได้ของส่วนงานต้นสังกัดของผู้เขียนบทความ
เงินสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เงินสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดิน หรือเงินสนับสนุนการวิจัยที่ให้แก่ผู้เขียนบทความซึ่งเป็นประเภททุนที่มหาวิทยาลัยต้อง
สมทบด้วย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567



(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย รัตนทรัพย์สิน)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์